

ยกระดับคุณลิ่งทาวเวอร์ ป้องกันไฟ ใช้งานได้ยาว



ยกระดับคุณลิ่งทาวเวอร์ ป้องกันไฟ ใช้งานได้ยาว


มั่นใจคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน FM Approved

ยกระดับคุณลิ่งทาวเวอร์ ป้องกันไฟ ใช้งานได้ยาว

รู้หรือไม่ คุณลิ่งทาวเวอร์ สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ “ไฟไหม้” ที่ยากจะควบคุม เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความชำรุดจากอุปกรณ์ภายใน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงการหยุดระบบ (Shutdown) หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ

คุณลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เป็นหัวใจสำคัญในระบบทำความเย็นในโรงงาน ทำหน้าที่ในการระบายความร้อน โดยการลดอุณหภูมิน้ำจากการผลิต และนำกลับใช้ใหม่อีกครั้ง หากคุณลิ่งทาวเวอร์เกิดความเสียหาย จนต้องหยุดทำงานกะทันหัน อุปกรณ์อื่นๆ ก็ต้องหยุดไปด้วย ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก นำไปสู่การสูญเสียผลผลิตและรายได้มหาศาล

อันตรายจาก “ไฟไหม้” ภัยร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคุณลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของการทำงานในระบบ คุณลิ่งทาวเวอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก สูญเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุง และหนักที่สุด อาจจะต้องรื้อสร้างใหม่ การตัดไฟตั้งต้นลงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เลือกใช้คุณลิ่งทาวเวอร์ที่มีมาตรฐาน FM Approved เพิ่มความมั่นใจให้คุณลิ่งทาวเวอร์ใช้งานได้ยาว

 063-271-9119

 sales@viptel.co.th

 www.viptel.asia

FM Approved คืออะไร?

FM Approved คือ เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การันตีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน FM Approvals ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลระดับนานาชาติที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการออกใบประกาศนียบัตร (FM Certificate) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการสูญเสียทางทรัพย์สินจากอัคคีภัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Evapco Cooling Tower

คุณลิ่งทาวเวอร์จาก EVAPCO ผ่านมาตรฐานการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approved การันตีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มั่นใจได้ทันทีว่าคุณลิ่งทาวเวอร์มีคุณภาพที่ดี ประหยัดน้ำ ลดการใช้เคมี ประหยัดไฟ เจียบกว่าเดิม และที่สำคัญคือสามารถป้องกันไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความปลอดภัยให้โรงงานของท่าน เลือกใช้คุณลิ่งทาวเวอร์ที่มีมาตรฐาน FM Approved เท่านั้น